



Việt Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2024

Audi Vietnam giới thiệu Audi Q5 phiên bản giới hạn Đen huyền bí

- **Audi Q5 phiên bản giới hạn Đen huyền bí sẽ có mặt tại Việt Nam từ tháng 6/2024**
- **Mức giá cực kỳ cạnh tranh: khởi điểm từ 2.299.000.000 vnd**
- **Audi Việt Nam bắt đầu nhận đặt hàng từ bây giờ**

Trong hơn một thập kỷ qua, Audi Q5 đã có một vị trí vững chắc trong phân khúc SUV cỡ trung hạng sang. Sự cân bằng hoàn hảo giữa kiểu dáng, tính thực dụng và hiệu suất vận hành đã khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, mẫu SUV này cũng được các khách hàng chào đón và đánh giá cao ngay từ khi ra mắt. Giờ đây, với gói ngoại thất đen đầy cuốn hút, diện mạo của Audi Q5 phiên bản giới hạn Đen huyền bí thậm chí còn thể thao hơn nhưng cũng lịch lãm hơn.

Ngôn ngữ thiết kế mới và thể thao của Audi Q5 gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng như tính năng động trên mọi hành trình nhờ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro. Nhằm giúp khách hàng cá nhân hóa chiếc xe của họ, giờ đây, Audi Việt Nam ra mắt Audi Q5 phiên bản giới hạn Đen huyền bí.

Audi Q5 phiên bản giới hạn Đen huyền bí trông thể thao và tinh tế với những điểm nhấn màu đen trên thân xe:

- Khu vực lưới tản nhiệt
- Viền cửa sổ và cản trước-sau màu đen
- Giá nóc màu đen
- Logo Audi màu đen

Bộ vành của Audi Q5 phiên bản giới hạn Đen huyền bí cực ấn tượng với thiết kế 5 càng đôi, màu xám than chì bóng với cỡ lốp 235/55 R19.

Audi Q5 45 TFSI sử dụng động cơ 2.0 4 xy lạnh, công suất 183 kW, tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 6,3 giây và đạt vận tốc tối đa 222 km/h. Hệ thống điện Mild Hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Bộ máy khởi động/phát điện chạy bằng dây đai (BSG) kết hợp cùng bộ pin lithium-ion nhỏ gọn cung cấp hệ thống điện 12-volt cho xe. BSG thu hồi năng lượng trong quá trình phanh và nạp lại vào ắc quy. Công nghệ MHEV cũng cho phép động cơ tạm dừng hoạt động với chế độ Start-Stop được kích hoạt từ tốc độ 22km/h.



Hộp số S-tronic 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh quattro cũng mang lại hiệu suất cao cho hệ truyền động.

Thiết kế ngoại thất mẫu Audi Q5 mới toát lên ấn tượng sức mạnh, sự uy lực và an toàn đặc trưng của dòng Q. “Kết hợp giữa kích thước, hiệu suất và các tính năng, Audi Q5 mới chính là mẫu SUV cao cấp dành cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, đặc biệt với mức giá đặt hàng sớm khởi điểm từ 2.299.000.000 VND tại Việt Nam, mức giá cực cạnh tranh của Audi Q5 2024 mới sẵn sàng thách thức mọi đối thủ”, ông Ferry Enders – Giám đốc điều hành Audi Việt Nam nhận định.

Giống như các mẫu xe Audi tại Việt Nam, Audi Q5 mới được bảo hành 3 năm không giới hạn km. Các khách hàng có thể liên hệ đến đại lý Audi gần nhất để được tư vấn trực tiếp hoặc hotline 180088861.

Tìm hiểu thêm thông tin các mẫu xe Audi cũng như danh sách đại lý tại www.audi.vn

– Hết –

Tập đoàn Audi

Audi đặc trưng là những kiểu xe thể thao, độ hoàn thiện cao cấp và thiết kế tân tiến với phương châm “Tiên phong trong công nghệ”. Được thành lập từ năm 1899 bởi August Horch, Audi là một trong những nhà sản xuất ô tô cao cấp thành công nhất trên toàn cầu. Audi hoạt động tại hơn 100 thị trường trên toàn cầu và sản xuất ô tô cũng như linh kiện tại 13 nhà máy trên 10 quốc gia. Audi có hơn 89.000 nhân viên trên toàn thế giới trong đó có 58.000 nhân viên đang làm việc tại Đức, Audi sở hữu các thương hiệu bao gồm Audi Sport, Lamborghini, Ducati, và Bentley. Các mẫu xe Audi được nhập khẩu chính thức về Việt Nam hiện tại gồm có các mẫu sedan A4, A6 và A8L; các mẫu Sportback gồm Audi Q3, Audi Q5 và A7; và các mẫu SUV gồm Audi Q2, Q3, Q5, Q7 và Q8; và mẫu Audi e-tron SUV, e-tron GT và RS e-tron GT chạy hoàn toàn bằng điện.

Năm 2023, Audi bàn giao đến khách hàng khoảng 1,9 triệu xe. Những sáng chế tiên tiến như hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro là một phần trong DNA của Audi. Audi một lần nữa dẫn đầu, theo đuổi chiến lược rõ ràng cho một tương lai điện, kỹ thuật số và sự kết nối chặt chẽ. Cam kết chuyển dịch phương tiện di chuyển bằng điện chính là nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững của Audi. Tìm hiểu thêm tại: www.audi.com

Tập đoàn Pon Holdings

Pon có trụ sở tại Hà Lan là đối tác chính thức được Audi chỉ định tại thị trường Việt Nam, chịu trách nhiệm về các hoạt động nhập khẩu, bán hàng và hậu mãi tại các đại lý chính thức của Audi bao gồm Audi Hà Nội, Audi Hồ Chí Minh, Audi Tân Bình, và Audi Đà Nẵng. Tìm hiểu thêm thông tin tại www.audi.vn

Pon là công ty đa quốc gia hàng đầu với doanh thu hàng năm trên 10 tỷ euro. Công ty có hơn 15.000 nhân viên tại 34 quốc gia trên 6 lục địa. Công ty sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng với hơn 110 doanh nghiệp hoạt động trong 4 mảng: Ô tô, Xe đạp, Thiết bị & Điện, và Sản phẩm & Dịch vụ Nông nghiệp.

Mục tiêu cao nhất của Pon Holdings là đảm bảo khả năng di chuyển liên tục cho người dân, các thành phố và các ngành công nghiệp một cách hiệu quả và bền vững. Pon cũng là tập đoàn phân phối các phương tiện di chuyển lớn nhất tại Hà Lan, cung cấp cho hàng triệu khách hàng các sản phẩm ô tô, xe đạp và các dịch vụ di chuyển sáng tạo như xe đạp, xe máy dùng chung, thẻ di chuyển và đăng ký xe đạp. www.pon.com